

Số: 05/BC-HĐND

HBông, ngày 26 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã khóa XIII

Kính gửi: Kỳ họp thứ 8 – Hội đồng nhân dân xã khóa XIII.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Được sự phân công của Thường trực HĐND xã, Ban pháp chế đã thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Ba – Hội đồng nhân dân xã Khóa XII.

Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Ban pháp chế đã họp toàn thể các thành viên để thông qua các Tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết. Qua nghiên cứu, xem xét các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết; đối chiếu Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, các văn bản pháp luật khác có liên quan, các ý kiến thảo luận của các thành viên. Ban pháp chế xin trình HĐND xã một số ý kiến sau.

#### **I. DỰ THẢO, TỜ TRÌNH, NGHỊ QUYẾT VỀ TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HĐND XÃ NĂM 2024**

(Tại tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thường trực HĐND xã)

##### **1. Về căn cứ pháp lý.**

Ban pháp chế nhận thấy tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND xã năm 2024 đảm bảo đúng quy định tại điều 87 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; dự thảo có đầy đủ căn cứ pháp lý, xây dựng theo đúng trình tự của pháp luật hiện hành.

##### **2. Về nội dung.**

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã năm 2024 được xây dựng trên cơ sở thẩm quyền của Hội đồng nhân dân được quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Dự thảo đảm bảo các nội dung: Tuân theo Hiến pháp, pháp luật và thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của xã và dự báo năm 2024, nội dung của các kỳ họp đã cụ thể từng vấn đề thuộc lĩnh vực Pháp chế; Kinh tế-xã hội được thường trực Hội đồng nhân dân xã tập hợp từ đề nghị của Thường trực MTTQ xã, các ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri của xã.

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp này sẽ là cơ sở quan trọng giúp Hội đồng nhân dân xã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024, quyết định những chủ trương để phát huy tiềm năng của xã.

##### **3. Về thể thức kỹ thuật trình bày**

Tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về căn cứ pháp lý và kỹ thuật trình bày theo đúng thể thức văn bản quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư.

Từ những nhận định trên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã thông nhất, đề nghị HĐND xã xem xét, thông qua Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2024.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND xã kính trình HĐND xã xem xét, quyết định.

***Nơi nhận:***

- T.Tr ĐU, HĐND xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 8;
- Lưu: BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Đức Miên**